



องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Bangkok Mass Transit Authority

สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวิเศษนคร เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐
โทร. ๐-๒๒๕๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๕๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๕๖-๐๗๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๕๗-๒๑๘๙

(สำเนา)
ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ได้จัดทำประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกาศแนวทางการป้องกันการให้และรับสินบน ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และระเบียบว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ศปท.ชสมก.) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในกรณีที่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร และเพื่อการใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใส เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนี้

๑. การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๑.๑ มีคู่มือหรือมีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือแนวทางในการพิจารณาอย่างชัดเจนในการใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนไม่เลือกปฏิบัติ

๑.๒ มีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าวได้

๑.๓ มีแนวทางการติดตามทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน

๒. การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล

มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายพนักงานขององค์การ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานกำหนดตำแหน่งขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้อีกเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประยูร ชัยแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนันทา รัตนสุข)

ฝ่ายบริหาร

ห.รท.(สพจ.)

สำนักการเจ้าหน้าที่

22 มี.ค. 62

/สำเนาเรียน....